

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามแรงขายทำกำไร, กังวลศก.โลกกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงตามแรงขายทำกำไร หลังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ขณะที่ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก กดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*ดีลเลอร์คาดการณ์บาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.40 และแนวต้านที่ 35.25

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในวันนี้ ขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดึงลงอย่างรุนแรง และนักลงทุนรอดูว่าญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการใดบ้าง เพื่อสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของเยน

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 95.632 ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่งดิ่งลงแตะ 95.236 ในระหว่างช่วงการซื้อขายวานนี้ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. ปีก่อน

*ดอลลาร์ดิ่งลงแตะ 110.985 เยนเมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ เดือนต.ค.57 ส่วนช่วงเช้านั้น ดอลลารอยู่ที่บริเวณ 112.45 เยน

*เยนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะนี้ หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบในวันที่ 29 ม.ค.

*แต่การที่ดอลลาร์ดีดกลับมาปิดตลาดวานนี้เหนือ 112 เยน ทำให้นักลงทุนบางรายคาดการณ์ว่า ญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักจะทำก่อนการแทรกแซงตลาด

*รวม.คลังญี่ปุ่น ระบุว่า ญี่ปุ่นจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นและคาดหวังว่าการประชุมจี-20 ที่เซี่ยงไฮ้ในเดือนนี้ จะมีการพิจารณาถึงการดำเนินนโยบายร่วมกันทั่วโลก ในการแก้ไขภาวะปั่นป่วนวุ่นวายในตลาด

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 193.20 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ รวม 2.19 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.08 พันล้านบาท

*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.31/33 จาก 35.24 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.886/986 จาก 40.023 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.20/25 จาก 112.41 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1307/11 จาก 1.1321 เมื่อวาน

"บาทวันนี้สุดท้ายของสัปดาห์ก็มีแรง take profit ออกมาบ้างหลังจากที่แข็งค่ามาพอสมควรแล้ว และ sentiment ของ risky asset ก็ดูไม่ดีเท่าไร" ดิลเลอร์ กล่าว

ด้านนางสาวปาริณา พ่วงศิริ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธ.กสิกรไทย กล่าวว่า ในระยะสั้นเงินบาทอาจจะแข็งค่าต่อไปได้จากกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้ามาในตลาดเกิดใหม่เพื่อหาผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว แต่ภาพรวมของปีนี้ ยังเชื่อว่าเงินบาทจะกลับไปอ่อนค่า และมีโอกาสจะแตะที่ระดับ 38.00 ได้ เนื่องจากมองว่า เศรษฐกิจไทยคงไม่สามารถทนกับเงินบาทที่แข็งค่าได้นานนัก ดังนั้น เมื่อเงินบาทแข็งค่าไปพอสมควรแล้ว คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องออกมาดำเนินการอะไรบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงในตลาดการแทรกแซงด้วยวาจา หรือการผ่อนคลายให้เงินไหลออกมากขึ้น และถ้าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง ก็อาจจะได้เห็นถึงขั้นการปรับลดดอกเบี้ยลงด้วย

"เท่าที่ดูในตลาด เขา(ธปท.)ก็พยายามมาอยู่เรื่อยๆ ช่วงนี้ไม่อยากให้ลงเร็วเกินไป แต่ก็คงยังไม่ได้ทำอะไรแรงๆ แต่น่าจะพยายามบอกว่า ราคาดอลลาร์ "ไม่ได้แพงเกินไป" นางสาวปาริณา กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้